



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tầm nhìn về việc Kế toán viên điều khiển phần mềm / thực hiện công việc kế toán bằng ý muốn (với hiệu suất cao và trực quan) trở thành hiện thực.

Công ty TNHH BKIT Việt Nam, Mã số doanh nghiệp 0108558600, địa chỉ Số 9 Phố Duy Tân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Sau đây gọi tắt là BKIT) trân trọng thông báo thành công kết quả Triển khai Tác nhân trí tuệ nhân tạo đến cộng đồng kế toán viên, kế toán trưởng, Giám đốc điều hành, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, cơ quan báo chí và cộng đồng công nghệ.

Bối cảnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo, Mô hình ngôn ngữ lớn, Mô hình suy luận, Trí tuệ nhân tạo hiện sinh: Tác nhân trí tuệ nhân tạo, Tác nhân trí tuệ nhân tạo bầy đàn, v.v.. tạo ra năng lực sản xuất vượt trội cho các ngành sản xuất.

Gần đây, chi phí AI token cho Trí tuệ nhân tạo đã giảm xuống một cách rõ rệt, khiến tác nhân trí tuệ nhân tạo thực sự đi sâu vào lao động sản xuất.

Phần mềm kế toán BKIT trong tuần thứ hai của tháng 8 năm 2026 đã đạt được các thành công vượt trội và **hiện thực hóa được tầm nhìn Kế**

toán điều khiển phần mềm dựa trên ý muốn, ý định, thay cho việc thao tác gõ dữ liệu/bấm nút/ nhập liệu truyền thống. Và đặc biệt Năng suất lao động, sự chính xác, chi phí đều đạt được các tiến bộ rõ rệt. BKIT đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn về tích hợp trí tuệ nhân tạo theo 3 hướng khác nhau:

- Hướng 1: Cung cấp chat bot trong nội bộ phần mềm ứng dụng web. Đặc biệt, chat bot AI này có khả năng ghi, cập nhật, xóa dữ liệu. Và đặc biệt hơn nữa, có khả năng truy vấn phi cấu trúc không chỉ dựa trên các mẫu câu truy vấn tạo sẵn, ví dụ: Hãy cho tôi biết tổng tiền thanh toán của hóa đơn bán hàng gần nhất cho khách hàng có mã số thuế 0YYYYYYYYY , hay bất cứ câu truy vấn nào mà người dùng muốn một nhân sự kế toán, quản trị bán hàng lập báo cáo theo các tiêu chí tùy chỉnh.

- Hướng 2: Cung cấp MCP (Model Context Protocol) tạm coi như giao thức khá toàn năng để đấu nối với OpenAI ChatGPT, Claude, Google Gemini Spark, và bất cứ công cụ nào đã dành sự quan tâm cho giao thức chung này.

- Hướng 3: Cung cấp hơn 400 SKILL cho 9 loại agent khác nhau để kế toán viên thao tác trên giao diện web trực quan. Cách tiếp cận này trực quan và dễ hiểu với kế toán viên trong quá trình tích hợp Trí tuệ nhân tạo và Công việc kế toán hàng ngày.

Hướng 3 nâng cao: AI Agent bày đàn chính thức hoạt động, theo dõi quá trình làm việc trực quan, dễ kiểm soát, điều phối giữa các AI agent hoàn toàn bình thường. Chi tiết hàng loạt demo xem tại <https://ketoan.bkit.vn> .

Những công việc kế tiếp: BKIT suy luận từ mô hình đa phương thức (hình ảnh bản in của Giấy báo Nợ, âm thanh, tập tin XML hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, bản thể hiện PDF của hóa đơn điện tử v.v..) chuyển thành dữ liệu chứng từ trong hệ thống thông tin kế toán. Và hướng đến việc khoảng 99,5% khối lượng công việc kế toán sẽ được xử lý thông qua prompt,

dựa trên ý định và ý muốn. Công việc kế toán (prompt thay cho nhập dữ liệu) rồi sẽ giống như công việc của lập trình viên (prompt thay cho viết mã nguồn).

Và đặc biệt, các thử nghiệm về Định khoản dựa trên Diễn giải nghiệp vụ kinh tế phát sinh của BKIT đã thành công. Bước tiếp theo là tích hợp vào phần mềm. BKIT tin rằng, bất cứ ai có khả năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt đều có thể xử lý các công việc kế toán; Giống như người không chuyên về lập trình hiện nay có thể tự viết ứng dụng phần mềm dễ dàng.

Đầu mối liên lạc qua email: info@bkit.vn .



Hanoi, August 14, 2026

PRESS RELEASE

The vision of accountants controlling software or performing accounting tasks through sheer intent—with high efficiency and intuitiveness—is becoming a reality.

BKIT Vietnam Co., Ltd. (Enterprise ID No. 0108558600; Address: No. 9 Duy Tan Street, Hanoi, Vietnam; hereinafter referred to as "BKIT") is pleased to announce the successful deployment of its Artificial Intelligence Agent to the community of accountants, chief accountants, CEOs, Chairpersons of Boards of Directors/Members' Councils, and the press.

Context: The Fourth Industrial Revolution—marked by the emergence of Artificial Intelligence, Large Language Models, reasoning models, and advanced AI entities such as autonomous AI agents and swarm AI agents—has generated exceptional production capabilities for the manufacturing sector.

Recently, the cost of AI tokens has dropped significantly, enabling AI agents to become deeply integrated into actual production workflows.

By the second week of August 2026, BKIT accounting software had achieved outstanding success, realizing the vision of "intent-driven accounting." This replaces traditional manual data entry, button-clicking, and inputting with a system controlled by the user's specific wishes and intentions. Notably, labor

productivity, accuracy, and cost-efficiency have all seen marked improvements. BKIT has simultaneously realized its vision for AI integration across three distinct approaches:

- Approach 1: Providing an in-app chatbot within the web application. This AI chatbot is capable of recording, updating, and deleting data. Furthermore, it supports unstructured queries that go beyond predefined templates—allowing users to ask, for instance, "What is the total payment for the most recent sales invoice issued to the customer with tax ID 0YYYYYYYYYY?" or request custom reports based on specific criteria, just as they would ask an accountant or sales administrator.

- Approach 2: Implementing the Model Context Protocol (MCP)—a highly versatile protocol designed to connect with OpenAI ChatGPT, Claude, Google Gemini Spark, and any other tool that supports this universal standard.

- Approach 3: Providing over 400 "skills" for nine different types of AI agents, enabling accountants to execute tasks via an intuitive web interface. This approach is intuitive and easy for accountants to grasp as they integrate Artificial Intelligence into their daily workflows.

Advanced Approach 3: Swarm AI Agents are now operational, offering intuitive workflow monitoring, easy control, and seamless coordination among the agents. View a series of demonstrations at <https://ketoan.bkit.vn>.

Next steps: BKIT utilizes multimodal models—processing inputs such as images of printed debit notes, audio, XML files of e-invoices (with tax authority codes), and PDF representations of e-invoices—to convert them into structured voucher data within the accounting information system. The ultimate goal is for approximately 99.5% of accounting tasks to be handled via prompts, driven by user intent and objectives. Accounting work (using

prompts instead of manual data entry) will eventually mirror the work of programmers (using prompts instead of writing source code).

Notably, BKIT has successfully tested an automated journal entry system based on natural language descriptions of business transactions. The next phase involves integrating this feature into the software. BKIT believes that anyone proficient in Vietnamese will be able to handle accounting tasks—much like non-programmers today can easily create their own software applications.

Contact us via email at: info@bkit.vn.



河内，2026 年 8 月 14 日

新闻稿

会计师能够自主操控软件并高效直观地完成会计工作的愿景已成为现实。

越南 BKIT 有限公司（商业登记号：0108558600，地址：越南河内市维新街 9 号，以下简称 BKIT）欣然宣布，已成功向会计师、首席会计师、首席执行官、董事会主席、股东大会主席、新闻机构和科技界推广人工智能代理。

背景：第四次工业革命催生了人工智能、大数据模型、推理模型、存在型人工智能（包括 AI 代理、AI 群体智能代理等）等技术，为制造业创造了卓越的生产能力。

近年来，人工智能代币的成本大幅下降，使得 AI 代理能够真正融入生产劳动。

2026 年 8 月第二周，BKIT 会计软件取得了卓越的成功，实现了其基于意图和意志的软件控制会计愿景，取代了传统的录入/按键/数据输入方式。劳动生产率、准确性和成本均得到了显著提升。与此同时，BKIT 正朝着三个不同的方向推进人工智能的集成：

- 方向一：在 Web 应用程序软件中提供聊天机器人。具体而言，该 AI 聊天机器人能够记录、更新和删除数据。更重要的是，它不仅能够基于预设的查询模板执行非结构化查询，例如：“请告诉我税号为 0YYYYYYYYY 的客户最近一张销售发票的总付款金额”，或者用户希望会计或销售管理人员根据自定义条件生成报告的任何查询。

- 方向二：提供 MCP（模型上下文协议），这是一个相当全面的协议，用于连接 OpenAI ChatGPT、Claude、Google Gemini Spark 以及任何其他对此通用协议感兴趣的工具。

- 方向 2：提供 MCP（模型上下文协议），该协议可被视为连接 OpenAI ChatGPT、Claude、Google Gemini Spark 以及任何其他对此通用协议感兴趣的工具的相当全面的协议。- 方法 3：为 9 种不同类型的代理提供 400 多种技能，供会计人员在直观的 Web 界面上操作。这种方法直观易懂，便于会计人员将人工智能集成到日常会计工作中。

高级方法 3：官方 AI 代理集群运行，可直观地监控工作流程，易于控制，并且 AI 代理之间的协调完全正常。请访问 <https://ketoan.bkit.vn> 查看一系列演示。

后续任务：BKIT 从多模态模型（借项通知单的打印图像、音频、包含税务机关代码的电子发票 XML 文件、电子发票的 PDF 表示等）推断会计信息系统中的文档数据。目标是使约 99.5% 的会计工作量能够通过基于意图和意愿的

提示来完成。会计任务（提示而非数据录入）最终将类似于程序员的任务（提示而非编写源代码）。

更重要的是，BKIT 基于经济交易解读的会计分录实验已取得成功。下一步是将其集成到软件中。BKIT 相信，任何具备越南语能力的人都可以处理会计任务；就像如今非程序员也能轻松编写软件应用程序一样。

联系方式：info@bkit.vn